

ข่าวประชุมและติดตามหน่วยงานสนองพระราชดำริ  
(อพ.สธ.-จ.อุบลราชธานี)

วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายพิสุทธิ บุญยพรรณพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นัดหมายนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และ ดร. ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. เพื่อขอคำปรึกษาเรื่องแผนปฏิบัติงานประจำปี ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-อบ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประทุมมวารราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพิสุทธิ บุญยพรรณพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-อบ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดย ดร. ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. บรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงาน อพ.สธ. และ หน่วยงานร่วมสนองพระราชดำรินี้ในแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า (ตุลาคม ๒๕๕๔-กันยายน ๒๕๕๙) ตามกรอบการดำเนินงาน ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ อพ.สธ.-อบ. เพื่อให้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในภาพรวมของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปตามนโยบาย และกล่าวถึงการเตรียมงานประชุมวิชาการนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ทาง อพ.สธ. มีได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการจัดสร้างอุทยานบึงบัวอุบลราชธานี เนื่องจากในการปฏิบัติงานจัดทำแผนและการนำเสนอแผนดังกล่าว มิได้มีการหารือกันกับทาง อพ.สธ. ร่วมกับสำนักงบประมาณตามข้อตกลง ทั้งนี้หากจังหวัดอุบลราชธานีจะดำเนินงานโครงการดังกล่าวขอให้ปรับการดำเนินงานเป็นงานปกติของจังหวัดฯ มิใช่เป็นงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ประธานได้มอบหมายและสั่งการให้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อปรับแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการระหว่างส่วนราชการเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่อไป

## ประมวลภาพการประชุม

